

Tờ thông tin số 18

Công cụ hỗ trợ và công cụ hỗ trợ chăm sóc

Công cụ hỗ trợ là đối tượng bù đắp những khiếm khuyết về thể chất và giúp con người có cuộc sống độc lập hơn. Chúng có thể được giới thiệu bằng văn bản bởi dịch vụ y tế (MD) trong báo cáo chăm sóc và nhân viên chăm sóc hoặc được bác sĩ kê đơn.

Công cụ hỗ trợ có thể được chia thành các nhóm sau:

- Hỗ trợ kỹ thuật y tế, ví dụ: Máy xông, máy tạo ôxy
- Các thiết bị hỗ trợ giao tiếp như thiết bị trợ giúp thị giác, thính giác và nói
- Công cụ hỗ trợ chỉnh hình, ví dụ: Xe lăn
- Sản phẩm không kiểm soát, ví dụ: Miếng đệm không kiểm soát
- Công cụ hỗ trợ tư thế nằm, ví dụ: đệm chống tư thế nằm, đệm ghé ngồi
- Thiết bị hỗ trợ di chuyển, ví dụ: khung tập đi, ván trượt, đường dốc

Công cụ phù hợp

Công cụ hỗ trợ được điều chỉnh riêng theo kích thước cơ thể, mức độ suy giảm của cá nhân và môi trường không gian. Khuyến nghị một cuộc tư vấn toàn diện trước.

Tài trợ

Quỹ bảo hiểm y tế thường chi trả chi phí cho các công cụ hỗ trợ y tế theo quy định.

Đối với một số công cụ hỗ trợ, quỹ bảo hiểm y tế đã thỏa thuận số tiền cố định hoặc phụ cấp cho mỗi trường hợp. Khi quyết định công cụ hỗ trợ trợ chất lượng cao hơn bạn phải tự chịu chi phí vượt quá số tiền cố định.

Người được bảo hiểm trên 18 tuổi phải trả 10% chi phí cho công cụ hỗ trợ, tối thiểu là 5,00 EUR và tối đa là 10,00 EUR, nhưng không nhiều hơn chi phí công cụ hỗ trợ.

Đối với giày chỉnh hình, phần chia sẻ sử dụng cũng phải được thanh toán.

Công cụ hỗ trợ chăm sóc phù hợp

Công cụ trợ chăm sóc bao gồm:

- Hỗ trợ kỹ thuật, ví dụ: thang máy, giường chăm sóc, hệ thống gọi khẩn cấp tại nhà
- Hỗ trợ tắm rửa, ví dụ: ghế tắm, thang máy trong bồn tắm
- Hỗ trợ lưu trữ, ví dụ: nệm lưu trữ
- Hỗ trợ di chuyển, ví dụ: Máy trợ quay và chuyển, thang máy
- một số công cụ hỗ trợ tiêu dùng (xem tờ thông tin số 17)

Công cụ hỗ trợ chăm sóc được coi là chăm sóc tại nhà và nhu cầu chăm sóc được công nhận và có thể được bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ chuyên khoa của kê đơn. Điều kiện để nhận được công cụ hỗ trợ chăm sóc là sự công nhận của nhu cầu chăm sóc qua quỹ bảo hiểm chăm sóc. (xem tờ thông tin số 2) Ngoài ra, các chuyên gia điều dưỡng có thể giới thiệu các công cụ hỗ trợ chăm sóc bằng văn bản, trong trường hợp đó, không cần thiết phải có đơn của bác sĩ. Các nhân viên của MD cũng có thể đưa ra đề xuất hỗ trợ điều dưỡng trong việc đánh giá nhu cầu chăm sóc. Đối với quỹ bảo hiểm chăm sóc, cần hỏi xem đơn xin không chính thức có đủ thay vì đơn thuốc hay không.

Tài trợ

Đối với công cụ hỗ trợ chăm sóc kỹ thuật, những người cần chăm sóc từ 18 tuổi thường phải trả 10%, nhưng không quá 25,00 EUR chi phí. Khuyến nghị một cuộc tư vấn trước để được hỗ trợ chăm sóc. Nếu quỹ bảo hiểm chăm sóc hoặc y tế không chi trả chi phí hoặc nếu mức độ chăm sóc điều dưỡng chưa được công nhận, có thể mượn các công cụ hỗ trợ (chăm sóc) kỹ thuật từ các công ty công nghệ phục hồi chức năng hoặc cửa hàng cung cấp dịch vụ y tế bằng một khoản phí.

Các Ứng Dụng Chăm Sóc Kỹ Thuật Số và Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Bổ Sung (DiPA)

Những người cần được chăm sóc và được chăm sóc tại gia có quyền được nhận các dịch vụ kỹ thuật số đặc biệt hỗ trợ họ về khả năng độc lập hoặc giúp người thân của họ chăm sóc cho họ.

Lưu ý: Không thể sử dụng quyền này tại thời điểm này vì DiPA chưa được bổ sung vào danh mục.

Ứng dụng chăm sóc phù hợp

Các ứng dụng bao gồm:

Các Ứng Dụng Chăm Sóc

Các chương trình có thể được sử dụng trên máy tính bảng, PC hoặc điện thoại thông minh

Ví dụ, đây có thể là các dịch vụ cho các hoạt động giải trí, tập trí nhớ hoặc phòng ngừa té ngã, hoặc các chương trình được sử dụng để liên lạc với người thân hoặc dịch vụ điều dưỡng.

Tài trợ

Trong trường hợp chăm sóc tại gia, có thể sử dụng €50 euro mỗi tháng ở cấp độ chăm sóc từ 1 đến 5. Quý vị có thể sử dụng số tiền này cho phí sử dụng DiPA. Ngoài ra, quý vị cũng có thể sử dụng nó để tài trợ cho các dịch vụ bổ sung được cung cấp bởi các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ quý vị trong việc sử dụng DiPA.

Điều kiện tiên quyết để được hoàn chi phí là đưa DiPA vào danh mục DiPA tại Viện Thuốc và Thiết bị Y tế Liên Bang BfArm. Có thể tìm thấy thông tin hiện hành ở đây: [BfArm - Các Ứng Dụng Chăm Sóc Kỹ Thuật Số \(DiPA\)](#)

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày, vui lòng tham khảo tờ thông tin số 44 của chúng tôi (Hỗ Trợ Sinh Sống Trong Môi Trường - AAL).

Nhân viên tại trung tâm hỗ trợ chăm sóc sẽ rất sẵn sàng tư vấn cho bạn

Số dịch vụ miễn phí 0800 59 500 59

www.pflegestuetzpunkteberlin.de

Các cơ sở chăm sóc được hỗ trợ bởi Berlin cũng như quỹ chăm sóc và bảo hiểm sức khỏe ở Berlin